

EDF ได้พัฒนาและเพิ่มช่องทางการบริจาคที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อให้ท่านสามารถร่วมแบ่งปันเพื่อน้องๆ ที่ขาดแคลนหรือแนะนำเพื่อนๆ หรือคนที่ท่านรักให้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น



✓ หากท่านใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำท่านสามารถเข้าไปที่ www.edfthai.org

- เพื่อทำการบริจาคทุนการศึกษาโดยผ่านระบบ K-Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทย
- เพื่อกรอกและยื่นแบบฟอร์มสำหรับการบริจาครายเดือนผ่านบัตรเครดิต
- เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หรือขอใบเสร็จรับเงินย้อนภาษี
- เพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมและโครงการต่างๆ



✓ หากท่านใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเป็นประจำ

- แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคให้กับมูลนิธิ EDF แก่พนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการบริจาค)
- แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อท่านแก่พนักงานเคาน์เตอร์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ EDF ติดต่อกลับเพื่อออกใบเสร็จการบริจาค สำหรับใช้ลดหย่อนภาษี
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออกให้และเก็บไว้เพื่ออ้างอิง

(มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จรับเงินการบริจาคของมูลนิธิ ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด)



น้ำใจไร้พรมแดน... จากพี่ถึงน้อง จากเพื่อนถึงเพื่อนในชนบทห่างไกล

"การได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้เรารู้สึกดี มันเป็นความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นได้ทันที ถ้าคุณได้ลองช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง สิ่งที่คุณอาจคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยในชีวิตคุณ แต่อาจมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนั้น"



สักคนหนึ่ง สิ่งที่คุณอาจคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยในชีวิตคุณ แต่อาจมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนั้น"

น้องนิกกี้ เด็กนักเรียนจาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทุนการศึกษาให้แก่เพื่อนเด็กนักเรียนยากจนในโครงการของ EDF



กิจกรรมการรณรงค์ทุนฯ ของคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์นั้น จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไปตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละรุ่น เช่น กิจกรรมการขายไอศกรีม และขนมเค้กการกุศล

ในเทศกาลลอยกระทง การจัดงานเดินรำการกุศล และโครงการ No Uniform Day ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะใส่ชุดอะไรก็ได้มาโรงเรียนโดยไม่ต้องจ่ายเงินจำนวน 20 บาท เพื่อสมทบทุน เป็นต้น

ในปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมาคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์ทุนการศึกษาให้แก่เพื่อนนักเรียนยากจนในโครงการของ EDF ได้เป็นจำนวน 9 ทุน โดยนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจที่จะรณรงค์ทุนฯ ให้ได้มากที่สุดก่อนที่พวกเขาจะสำเร็จการศึกษา

"โครงการรณรงค์ทุนที่เราทำให้กับเด็กนักเรียนยากจนในโครงการของ EDF นั้น สอนให้เรา



รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เรามีและได้เรียนรู้ชีวิตของคนที่ยากจน เราได้มีโอกาสได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อพวกเขาเหล่านั้น พวกเราเกิดมาโชคดีและได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต ดังนั้นเมื่อโตขึ้นพวกเราก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆ เมื่อมีโอกาส" น้องแพท กล่าว

นอกจากคณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์แล้ว EDF ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทุนฯ ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนในโครงการของ EDF อีกด้วย



น้องเมย์ เมธรัตน์ ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา กล่าว "ทุกปีทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ และการออกร้านของนักศึกษา เป็นเวลา 3 วัน โดยกลุ่มนักศึกษาไทยจะมีจำนวนทั้งหมด 21 คน ก็จะจัดงานออกร้านขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนเงินรายได้จากการขายทั้งหมดก็จะนำมาเป็นทุนการศึกษาแก่ EDF โดยไม่หักค่าใช้จ่ายโดยเพื่อนฯ ทุกคนเต็มใจที่จะออกเงินส่วนตัวเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องปรุงต่างๆ เอง"

น้องหวาน วันนมาลี กล่าวเสริมว่า "โครงการนี้ริเริ่มมามากกว่า 10 ปีแล้ว โดยนักเรียนไทยทุกคนที่มาเรียนที่นี่จะร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการกุศลมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการเตรียมงานต่างๆ จะค่อนข้างเหนื่อย แต่พอรู้ว่ารายได้ที่พวกเราช่วยกันหา นั้นมีประโยชน์ต่อเด็กๆ ที่ต้องการเรียนต่อจริงๆ พวกเราก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้รับรายงานพร้อมรูปถ่ายของเด็กๆ ที่ทาง EDF ส่งมาให้"

ในปัจจุบันมีเด็กนักเรียนยากจนในโครงการของ EDF ได้รับทุนการศึกษา จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุนการศึกษาของกลุ่มนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วทั้งสิ้น 20 คน

แม้ว่าคนเราจะมี ความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ภาษา หรืออยู่ห่างไกลกันแค่ไหน แต่น้ำใจจากเพื่อนสู่เพื่อน และจากพี่สู่น้องๆ ในชนบทห่างไกล จะยังคงมีอยู่ตลอดไป และยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างไม่รู้ลืม ■■

EDF Activities

ค่ายลูกสัมพันธ์สานพันเด็กพิการ

29 มกราคม 2552

EDF ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) หรือ WAFCAT จัดกิจกรรมค่ายลูกสัมพันธ์สานพันเด็กพิการที่ จ.หนองบัวลำภู และ จ.ร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนพิการเรียนร่วม ผู้ปกครอง และครู

กิจกรรมวันเด็กปี 2552

9 มกราคม 2552

บริษัท โตชิบา อิเล็กทรอนิกส์ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ EDF เดินทางไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆ

ที่โรงเรียนบ้านมะกอก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์การเรียน อาหารและเครื่องดื่มให้เด็กๆ ในอีก 5 โรงเรียน ที่ขาดแคลนคือโรงเรียนหัวสระวิทยา โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จ.ชัยภูมิ โรงเรียนโคกกรมโรงเรียนสะโน จ. สุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา จ.เลย



มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้

4 กุมภาพันธ์ 2552

EDF ร่วมกับ คุณรอชิตะห์ ปุฐ ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบทุนการศึกษา "โครงการได้ฟ้าเดียวกัน" ประจำปี 2552 ให้แก่เด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดาหรือมารดาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 26 ทุน

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนทุน

9-20 กุมภาพันธ์ 2552

EDF จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่สุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนยากจนที่สมัครขอรับทุนในปีการศึกษา 2552 ในพื้นที่ 92 โรงเรียน ที่จังหวัดชัยภูมิ



สกลนคร มหาสารคาม อุตรธานี หนองคาย สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร และร้อยเอ็ด รวมถึงชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานด้านทุนการศึกษาของ EDF ให้แก่อาจารย์แนะแนว และคณะกรรมการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

P&G คืนสู่สังคม

13 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Limited หรือ P&G ร่วมกับ EDF เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือ พร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านในโครงการ "P&G คืนสู่สังคม" ให้แก่โรงเรียนบ้านวังคู อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้พนักงานบริษัท P&G และนักเรียนร่วมบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนอีกด้วย เช่น ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน ห้างสมุด ปรับปรุงแปลงเกษตร และภูมิทัศน์ เป็นต้น



แกนคำขอบคุณผู้ให้จากใจผู้ได้รับ

เมื่อเร็วๆ นี้ EDF ได้รับการติดต่อจากนักเรียนที่เคยได้รับทุนการศึกษา EDF เพื่อขอแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาค พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชีวิตและความสำเร็จของเธอ หลังจากที่ได้รับโอกาสและความเมตตาจากผู้ใจบุญที่มอบให้กับเธอ

น.ส.พินทอง วงศ์ท่า เคยได้รับทุนการศึกษาของ EDF ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ปัจจุบันอายุ 25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการบัญชี ปัจจุบันทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง



น้องพินทอง เล่าให้ฟังว่า "สมัยที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ชีวิตในตอนนั้นค่อนข้างลำบาก ตอนเช้าต้องตื่นมาช่วยพ่อแม่ทำงานก่อนไปโรงเรียน เช่น หุงข้าว ทำกับข้าว เพราะแม่ต้องลงไปทำงานตั้งแต่เช้า บางวันก็ช่วยแม่หารายได้พิเศษโดยการนำไข่เปิดที่บ้านไปขายให้กับคุณครูเพื่อเป็นค่าขนม พอถึงช่วงฤดูทำนา ดิฉันต้องไปพักที่กระท่อมปลายนากับพ่อแม่ เพราะที่นาค่อนข้างไกลจากบ้าน สมัยนั้นรถทุกชนิดในต่างจังหวัดหายากเหลือเกิน มีแต่จักรยานที่ใช้ในการเดินทาง วันไหนที่จักรยานพังก็ต้องเดินไปโรงเรียนเอง ระยะเวลาที่ไกลพอสมควร ไปถึงก็เป็นเวลา แดดโหมงเข้าหัวแถวเคารพธงชาติพอดี พอช่วงกลางวันก็จะช่วยงานอาจารย์ที่สหกรณ์ประจำโรงเรียน"

เธอลำบาก "พอเข้าเรียนชั้นมัธยม มีอาจารย์ท่านหนึ่งเห็นว่าดิฉันมีความขยัน และช่วยเหลืองานครูมาโดยตลอด และมีชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบาก จึงส่งชื่อเพื่อขอรับทุนการศึกษาของ EDF ช่วงนั้นดิฉันไม่ได้คิดว่าจะได้รับทุน แต่พอทราบข่าวจากอาจารย์ว่าต้องไปเปิดบัญชีธนาคาร ดิฉันตื่นเต้นมากที่ได้ทราบว่าได้รับทุนเรียนต่อแน่นอน สำหรับเงินทุนที่ได้รับส่วนมากก็จะใช้ซื้อสมุด อุปกรณ์ในการเรียน และชุดนักเรียน วันหนึ่งอาจารย์ได้นำเอกสารมาแจก พอได้อ่านจึงทราบว่าผู้บริจาคทุนเป็นใคร ช่วงเรียนระดับอุดมศึกษา พ่อกับแม่ไม่มีเงินที่จะส่งให้เรียนต่อ แต่จากความตั้งใจที่จะต้องเรียนเพื่ออนาคตที่ดีให้ได้ ดูเหมือนจะหนทางเดียวก็คือต้องกู้เงินเพื่อที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่คิดว่าจะฝ่าฟันไปได้ และดิฉันก็ผ่านพ้นปัญหาหลายๆ อย่าง และเมื่อปี 2551 ดิฉันก็สามารถนำไปปริญญากลับมาให้พ่อแม่ชื่นชม"



ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคที่ได้ให้ทุนการศึกษากับดิฉัน ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสและสิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งอยู่เสมอสำหรับบุญคุณที่ครั้งหนึ่งท่านเคยมอบทุนนี้ให้ ดิฉันอยากให้คุณทราบว่าคุณได้ทำคุณงามความดีให้ทุนการศึกษาไปครั้งนั้น ยังระลึกถึง และซาบซึ้งในบุญคุณของท่านเสมอมา

น.ส.พินทอง วงศ์ท่า



จะมีใคร? เดินเคียงข้างเธอหรือไม่ ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนของสังคม เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าครองชีพของคนไทยสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมาอีกมากมาย



ทุนเพื่อจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนทุนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2552 ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยในขณะนี้ ยังมี **เด็กนักเรียนยากจนในชนบทที่ยังรอคอยโอกาสทางการศึกษาอยู่อีกกว่า 1,100 คน** ใน 19 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งเด็กเหล่านี้ มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการถูกลดลงตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เข้าสู่อุตสาหกรรมไร้ฝีมือ หรือการสมรสก่อนวัยอันควร

EDF ในนามตัวแทนของเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนการศึกษา EDF ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ EDF อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปัจจุบันนอกจากโครงการทุนการศึกษาแล้ว EDF ยังได้ริเริ่มโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ แก่เด็กและโรงเรียนด้อยโอกาสอีกมากมาย



และในช่วงต้นปี ที่ผ่านมา EDF ได้มีการลงสำรวจพื้นที่ 19 จังหวัด ภาคอีสาน เพื่อสัมผัสเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครขอรับทุนในปีการศึกษา 2552 ซึ่งทำให้เราพบว่า ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ผันผวนมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนในเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อคนที่ยากด้อยอยู่ในชนบท หลายคนตกงานจากกรุงเทพฯ และต้องกลับมาบ้านเกิด แต่ก็กลับไม่มีที่ดินทำกิน หรือต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินจากการขาดทุนในการเพาะปลูกเพราะภัยแล้ง การจ้างงานในชนบทก็ลดลงมาก ส่งผลให้หลายๆ ครอบครัวต้องการให้ลูกหลานของตนออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนของสังคมควรมีส่วนร่วมในการช่วยกันเยียวยา



ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้ได้ โดยการร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน หากท่านไม่สะดวกในการร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ได้ ด้วยการแนะนำ EDF NEWS ฉบับนี้ให้กับเพื่อน คนที่ท่านรัก หรือคนที่ท่านรู้จัก ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และสามารถหลุดพ้นจากวงจรของความยากจนและเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ■■

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา EDF ได้ทำการสรุปจำนวนทุนที่ได้รับจากผู้บริจาค